

เสียง — INDEPENDENCE NEWS

เสรีภาพ

หนังสือพิมพ์เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 283 ประจำปีที่แรกเดือนมกราคม 2551 ราคา 10 บาท

ผุดศูนย์SME ช่วยทุนท้องถิ่น

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีแบงก์ จับมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสร้างศูนย์บ่มเพาะเอสเอ็มอี มุ่งสนับสนุนทุนท้องถิ่นทั่วภาคเหนือ.

อ่านต่อหน้า 5

ผุดศูนย์SME

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ระหว่าง นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ กรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ กับรศ.ดร.เทอดเทศประทีป รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยมีตัวแทนจากทั้งสองสถาบันร่วมเป็นพยานในการลงนาม ซึ่งเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงคือทั้งสองสถาบันจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการลูกค้าของเอสเอ็มอีแบงก์รายเดิมและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ โดยทางมฟล.จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นเพื่อดำเนินการร่วมกับเอสเอ็มอีแบงก์

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่กดดันเช่นนี้ได้ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศเดือดร้อนอย่างหนักเอสเอ็มอีแบงก์ ในฐานะผู้ดูแลผู้ประกอบการจึงหาวิธีการในการช่วยเหลือแต่ติดปัญหาเรื่องการให้ความรู้กับผู้ประกอบการและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะต่อผู้ประกอบการระดับรากแก้วในภูมิภาค ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งนอกจาก มฟล.ยังมีมหาวิทยาลัยโยนกล่าปาง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะขยายไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อความร่วมมือ 3 ด้าน คือ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยและเอสเอ็มอีแบงก์ ตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจัดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

"น้ำมันที่ขึ้นราคา ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และที่สำคัญการที่ผู้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลดการสั่งซื้อลง เพราะการชะลอของออเดอร์ได้ทำให้ผู้ประกอบการไม่มีตลาดจะขายขาดกระแสเงินสด ดังนั้นการที่เอสเอ็มอีแบงก์จะให้เงินกู้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงอาจเกิดปัญหาเรื่องการชำระคืน ดังนั้นครั้งนี้จึงขอให้มฟล. ทำการวิจัยปัญหาเพื่อทำแผนธุรกิจขึ้นมา" นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ยังนำเอานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะจบการศึกษาและมีความสนใจฝึกเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าแก้มใหม่ เริ่มตั้งแต่ทำแผนธุรกิจบัญชี การบริหารจัดการ ฯลฯ เมื่อจบไปทางเอสเอ็มอีแบงก์ก็สามารถให้สินเชื่อเพื่อนำไปลงทุนต่อไป" นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวและว่า

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จดทะเบียนกับเอสเอ็มอีแบงก์ประมาณ 23,000 ราย โดยเป็นธุรกิจ 4 ประเภท คือ

ธุรกิจบริการ ธุรกิจด้านการผลิต ธุรกิจนำเข้าและส่งออก และธุรกิจด้านการเกษตร ซึ่งทางเอสเอ็มอีแบงก์ปล่อยสินเชื่อให้ปีละเกือบ 30,000 ล้านบาท แต่ปัญหาคือ ผู้ประกอบการยังขาดความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวจึงทำให้ประสบความสำเร็จแค่ 50% และเกิดปัญหานี้เสียหรือเอ็นพีแอลจำนวนมาก ส่วนรายที่ประสบความสำเร็จก็หันไปใช้บริการธนาคารพาณิชย์อื่นๆ แทน ดังนั้นความร่วมมือกับ มฟล.ในครั้งนี้จึงเชื่อว่าจะเห็นผลที่ดีขึ้นภายใน 1 ปี เพราะนอกจากด้านวิชาการยังเชื่อว่าจะสามารถจัดการหนี้การตลาดมาช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ได้เราตั้งเป้าจะเพิ่มผู้ประกอบการใหม่ขึ้นอีกประมาณ 10,000 รายในปีนี้ด้วย

ทางด้าน รศ.ดร.เทอด กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่อยู่แล้วในส่วนของ มฟล.ได้ ดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการมา 3 ปี จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 ราย และเป้าหมายของ มฟล.คือส่งเสริมในจังหวัดภาคเหนือ ภายในมหาวิทยาลัยเองมีนักศึกษาร่วมโครงการส่งเสริมจำนวน 6 ราย โดยเริ่มประกอบธุรกิจเบื้องต้น เช่น ธุรกิจนำเข้าเที่ยวด้วยจักรยานยนต์ สอนขับขี่จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย ฯลฯ

ดร.จันทรา ศานต์ตระกูล เป็นผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มฟล.กล่าวว่า จากปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นราคา ค่าเงินบาทแข็งค่า เศรษฐกิจชะลอตัว ฯลฯ ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะต้นทุนสูงขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องแลด้านการขอสินเชื่อ ดังนั้นมฟล.จึงจะให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีได้ทั้งรายเดิมและรายใหม่และถือโอกาสวิจัยเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในอนาคตต่อไป.